

MONO - มาดูราคาต่างๆ กันบ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ไปบ่อยนักหรือคะครับ ที่เหนือเมฆ จะเอาหุ้นที่ยังมีราคาต่ำๆ มาเข้าบาดตาเซี่ยน ยิ่งหุ้นที่ไม่ได้เป็นแนวโน้มระยะสั้น เป็นขาขึ้นด้วยแล้วเนี่ย แทบจะไม่ค่อยบาดตาเลยนะ แต่วันนี้ ก็ลองสวนทางสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดเสียหน่อยก็แล้วกัน... แต่อย่างน้อยๆ หุ้นราคาต่ำๆ ก็ต้องควรจะมีอะไรที่น่าสนใจด้วยแหละนะ ไม่ว่าจะโครงสร้าง หรือ ค่าสัญญาณแนวโน้มอื่นๆ แม้ว่ายังไม่ดี แต่ก็ต้องไม่ควรจะมีเวรร้ายมากนัก เพราะอย่างน้อยๆ จะได้อ้างแผนการเล่นได้ง่ายๆ หน่อย มีความเสี่ยงที่รับน้อยๆ เผื่อว่าเกิดการเจ็บตัวขึ้นมา จะได้ไม่สาหัสอะไรมากมายนัก อย่างมากก็แค่ถลอกนิดๆ หน่อยๆ ก็ยังพอรับได้ ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นั้น ถ้ามว่า ราคาจะลงมาต่ำๆ กว่านี้ อีก จะดีไหม รอรับต่ำๆ จะดีไหม อันนี้ต้องกล่าวไว้เลยนะครับ เพราะไหนๆ วันวานก็ลงมาในระดับต่ำๆ ของโครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้น แต่หากจะต่ำกว่าวันวาน หรือ มีการหลุดลงต่ำกว่า 1610 ลงมาเนั้น ราคาที่ว่าจะรอรับต่ำๆ บางทีก็อาจจะต้องมองกันต่ำมากๆ ไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้เนาะ เรียกว่า การต่ำกว่า 1610 นั้น ตัวเลขจิตวิทยาที่ 1600 นั้น อาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เนาะ... แต่ก็ยังมีข้อดี ที่ควรใช้ในการอ่านแนวโน้มการปรับฐานในระดับ 1610 อยู่ตอนนี่คือเรื่องของ SMA25days นั้นแหละครับ หากมีการต่ำกว่า 1610 หรือ ต่ำกว่า 1600 แล้วตั้งกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว นั้นก็อาจจะแปลว่า ไม่อยากจะลงนะ หรือ รูปแบบของ SMA25days จะไม่เสียภาพแนวโน้มในเชิงบวกที่เพิ่งจะเริ่มๆ มีในตอนนี้นั้นเอง... แต่ถ้ามีการต่ำกว่า 1610 แล้วแกว่งในทางลง แม้ว่าจะลงไม่แรงหรือ แกว่งตัวออกข้างนานๆ แล้วเส้น SMA25days เสียแนวโน้มแล้วละก็ นั้นแหละครับ เริ่มยืนยันว่าจะลง

ดูตามเกม...

จากวันก่อน เห็นมีการกระชากราคาขึ้นมาเล็กน้อย แล้วก็ตกลงเล็กน้อย เช่นกัน แต่ในวันวาน ราคาที่ไม่ได้เสียทรงแต่อย่างใด เหมือนจะยืนยันๆ รอรับของเสียด้วยซ้ำ... วันนั้น ถ้าจะขึ้นแรง ก็ได้

- แนวรับ : ... 1.53-1.51 ห้ามต่ำกว่า 1.50 ไว้ก่อนก็ดี
- เป้าหมาย : ... 1.80-1.85 หวังขายเล่นรอบแก๊งก์ทำไร่ก่อน

Price Chart...(MONO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MONO... อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น แม้ว่าจะยังไม่ใช่แนวโน้มที่เป็นโครงสร้างขาขึ้น แต่ด้วยการแกว่งตัวออกข้าง ก็เหมือนจะเป็นการสร้างฐานได้ หรือ เริ่มจะหยุดการลงสักระยะ... แล้วมีการกระชากราคาขึ้นมาเหนือ 1.50 ได้ รูปแบบของโครงสร้างราคา หรือ Price Pattern เราอาจจะคาดหวังแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบตัว U ก็ได้... ซึ่งเครื่องมือแนวโน้มระยะกลางก็ไม่ได้บ่งชี้แนวโน้มที่เป็นเชิงลบ ดังนั้น การจะกระชากขึ้นในระยะสั้น ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ หรือจะเรียกว่า มีโอกาสตั้งสลับได้นั่นเอง... แต่ทั้งนี้ ก็ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.50 ก่อนด้วยนะ ถึงจะมีลูนตั้งสลับ ถ้าลงมาต่ำกว่า 1.50 ก่อน ก็อาจจะแปลว่า ยังไม่พร้อมจะตั้ง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน